

ที่ นร ๑๒๑๑.๑/๑๕๕

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

อ้างถึง หนังสือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ พม ๕๓๑๐/๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ขอให้ ก.พ.ร. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญของพอช. โดยเฉพาะในประเด็นที่ พอช. รับโอนหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินจากโครงการพัฒนาคนจนในเมือง การเคหะแห่งชาติ และของสำนักงานกองทุนพัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยลูกหนี้การเงินที่รับโอนมาในบางส่วนขาดอายุความและบางส่วนไม่มีหลักฐานจะฟ้องคดีได้ พอช. จึงได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในเรื่องนี้ และโดยที่พอช. ทราบว่า ก.พ.ร. กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญเพื่อใช้บังคับกับองค์การมหาชน พอช. จึงขอส่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวของพอช. เพื่อขอความเห็นในส่วนบทเฉพาะกาลว่า หากหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. จัดทำขึ้นผ่านคณะรัฐมนตรีจะครอบคลุมถึงบทเฉพาะกาลดังกล่าวหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ก.พ.ร. พิจารณาเรื่องนี้แล้ว ขอเรียนว่า หลักการในการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชนทั้งพัสดุและครุภัณฑ์ และลูกหนี้การค้าหรือการเงิน ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ ก.พ.ร. จะต้องมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกก่อนที่องค์การมหาชนจะทำการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินเป็นสูญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การมหาชน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการสำรองหนี้สูญ การอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญให้องค์การมหาชนแต่ละแห่งกำหนดเอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

แต่เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญของ พอช. แล้วเห็นว่า ยังขาดในส่วนของการให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกรณีของทรัพย์สินประเภทพัสดุและครุภัณฑ์ และการรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อขอความเห็นในกรณีของทรัพย์สินประเภทลูกหนี้การค้าหรือการเงิน ทั้งในการดำเนินการปกติและบทเฉพาะกาลสำหรับลูกหนี้ที่ขาดอายุความหรือไม่มีหลักฐานโดยชัดเจนที่จะฟ้องได้

อนึ่ง โดยที่ พอช. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การ  
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๘  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเสนอ  
ต่อคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม หาก พอช. มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำหลักเกณฑ์โดยเฉพาะ  
ของตนเองก็ต้องนำร่างหลักเกณฑ์เสนอต่อคณะกรรมการ และต้องเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ  
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกดังกล่าวข้างต้นไว้ในร่างหลักเกณฑ์ฯ ของ พอช. ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กลุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๔๐

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐